

หลักสูตรการจัดพวงหรีดดอกไม้จันทน์และการจัดดอกไม้หน้าศพ

กศน.อำเภอบ้านนาเดิม

สำนักงาน กศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี

.....

ที่	เรื่อง	จุดประสงค์การเรียนรู้	เนื้อหา	จำนวนชั่วโมง		จำนวน เป้าหมาย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ชื่อวิทยากร
				ทฤษฎี	ปฏิบัติ			
๑	การจัดพวงหรีด ดอกไม้จันทน์และการจัด ดอกไม้หน้าศพ	๑. ทัก ษะการประกอบ อาชีพรุทกจิการจัต ดอกไม้สด ๒. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ ลักษณะของดอกไม้และ ใบไม้	๑. วิทยากรบรรยายให้ความรู้ พร้อมนำ ตัวอย่างดอกไม้ให้ผู้เรียนได้เห็น ตัวอย่างดอกไม้พร้อมทั้งให้ใบความรู้ เรื่อง ความหมาย ความสำคัญ คุณค่าของดอกไม้ ๒. ผู้เรียนและวิทยากรร่วมสนทน แลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็น ๑. วิทยากรบรรยายให้ความรู้ พร้อมนำ ตัวอย่างดอกไม้ ให้ผู้เรียนได้เห็น ตัวอย่างดอกไม้ พร้อมทั้งให้ใบความรู้ เรื่อง ลักษณะดอกไม้ ๒. ผู้เรียนและวิทยากรร่วมสนทน แลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็น ลักษณะของดอกไม้/ใบไม้ - ดอกไม้เป็นช่อเป็นแนว - ดอกไม้กลีบซ้อน - ดอกไม้ที่มีรูปทรงเด่นชัด - ดอกไม้แต่งเติม - ลักษณะของใบไม้	๐.๕ ชั่วโมง	-	๒๐ คน	๖ มีนาคม ๒๕๖๐	นางสาว สินีนารถ มีครุฑ

๒	การจัดพวงหรีด ดอกไม้เงินและการจัด ดอกไม้หน้าศพ	๒.๑ เพื่อให้ผู้เรียนมี ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการเลือกซื้อ ดอกไม้สด หลักการเลือกซื้อดอกไม้ - ก้าน - ใบ - กระเปาะดอก - กลีบดอก	๑.วิทยากรบรรยายให้ความรู้ พร้อมนำ ตัวอย่างดอกไม้ ให้ผู้เรียนได้เห็น ตัวอย่างดอกไม้ พร้อมทั้งให้ใบความรู้ เรื่อง หลักการเลือกซื้อดอกไม้ ๒.วิทยากรและผู้เรียนศึกษาแหล่ง เรียนรู้ “ตลาดดอกไม้” วิทยากรมอบหมายให้ผู้เรียนเลือกซื้อ ดอกไม้ตามเงื่อนไขการจัดดอกไม้ วิทยากรและผู้เรียนร่วมกันสรุปผลการ เลือกซื้อดอกไม้	๐.๕ ชั่วโมง	๑.๕	๒๐ คน	มีนาคม ๒๕๖๐	นางสาวสินีนารถ มีครุฑ
---	--	---	--	----------------	-----	-------	----------------	--------------------------

ที่	เรื่อง	จุดประสงค์การเรียนรู้	เนื้อหา	จำนวนชั่วโมง		จำนวน เป้าหมาย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ชื่อวิทยากร
				ทฤษฎี	ปฏิบัติ			
๓	การจัดพวงหรีด ดอกไม้จันทน์และการจัด ดอกไม้หน้าศพ	<p>-เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลรักษาดอกไม้สด</p> <p>การดูแลรักษาดอกไม้</p> <ul style="list-style-type: none"> - cleaning - cutting under water -conditioning out of refrigeration <p>-เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจการพันตัวของดอกไม้</p> <p>การพันตัวของดอกไม้</p> <ul style="list-style-type: none"> - กล้วยไม้ช่อ - ดอกบัว - ดอกคริสซานตี้มัม(म्म) - ดอกกุหลาบ - ดอกเยอร์บีร่า - ดอกยิปโซฟิลล 	<p>๑.วิทยากรบรรยายให้ความรู้ พร้อมสาธิตวิธีการ cleaning, cutting under water และ conditioning out of refrigeration</p> <p>ผู้เรียนฝึกปฏิบัติ การ cleaning, cutting under water และ conditioning out of refrigeration</p> <p>ผู้เรียนศึกษาความรู้เพิ่มเติม จากใบความรู้ เรื่องการดูแลรักษาดอกไม้</p> <p>วิทยากรและผู้เรียนร่วมสรุปผลการฝึกปฏิบัติแลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็น</p> <p>วิทยากรบรรยายให้ความรู้ พร้อมสาธิตวิธีการ cleaning, cutting underwater และ conditioning out of refrigeration</p> <p>ผู้เรียนฝึกปฏิบัติ การ cleaning, cutting under water และ conditioning out of refrigeration</p> <p>ผู้เรียนศึกษาความรู้เพิ่มเติม จากใบความรู้ เรื่องการดูแลรักษาดอกไม้</p>	๐.๕ ชั่วโมง	๐.๕ ชั่วโมง	๒๐ คน	๖-๑๑ มีนาคม ๒๕๖๐	นางสาว สินีนารถ มีครุฑ

		<p>-เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับการเลือกใช้อุปกรณ์ที่ใช้ตัดแต่งดอกไม้และใบไม้</p> <p>-ขั้นตอนการผลิต วัตถุประสงค์ของการใช้ดอกไม้ของลูกค้า</p> <ul style="list-style-type: none"> - โอกาส งบประมาณ - ผู้รับ - ความชอบ/ความพิเศษ -เทคนิคการเตรียมวัสดุ <p>อุปกรณ์การจัดดอกไม้ในรูปแบบต่างๆ</p>	<p>วิทยากรบรรยายให้ความรู้ พร้อมนำวัสดุ อุปกรณ์ให้ผู้เรียนได้เห็น พร้อมทั้งให้ความรู้ เรื่อง วัสดุ อุปกรณ์ ในการจัดดอกไม้</p> <p>๒. ผู้เรียนและวิทยากรร่วมสนทน แลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็น</p> <p>๑.วิทยากรถ่ายทอด วิธีกร เทคนิคกร สัมภาษณ์ การสอบถาม กรวิเคราะห์ ข้อมูลพื้นฐาน ความต้องการของลูกค้า</p> <p>๒. ผู้เรียนและวิทยากรร่วมสนทน แลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็น</p>	<p>๐.๕ ชั่วโมง</p> <p>๐.๕ ชั่วโมง</p>				
--	--	---	---	---------------------------------------	--	--	--	--

		<p>-เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการจัดดอกไม้ใน แต่ละรูปแบบได้</p>	<p>๑.วิทยากรบรรยายให้ความรู้ การเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ ในการจัดดอกไม้ ในรูปแบบต่างๆ</p> <p>๒. ผู้เรียนและวิทยากรร่วมสนทนา แลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็น</p>	๐.๕ ชั่วโมง				
		<p>-เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเตรียมดอกไม้ ใบไม้ ที่ใช้ในการจัดดอกไม้ในแต่ละรูปแบบได้</p>	<p>๑. วิทยากรบรรยายให้ความรู้การเตรียม วัสดุอุปกรณ์ในการจัดดอกไม้ใน รูปแบบ ต่างๆ</p> <p>๒. ผู้เรียนและวิทยากรร่วมสนทนา แลกเปลี่ยน ข้อมูลความคิดเห็น เทคนิคการเตรียมวัสดุ อุปกรณ์การ จัดดอกไม้ในรูปแบบต่างๆ</p>	๑๕ นาที				
		<p>-เพื่อให้ผู้เรียนอธิบายหลักเกณฑ์การ จัดดอกไม้สดได้</p>	<p>๑. วิทยากรให้ความรู้และสาธิต การเตรียม ดอกไม้ใบไม้สำหรับการจัดดอกไม้ใน แต่ละรูปแบบ</p> <p>๒. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติการเตรียมดอกไม้ สำหรับ การจัดดอกไม้ในรูปแบบต่างๆ</p> <p>๓. ผู้เรียนและวิทยากรสนทนา แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น</p>	๑๕ นาที	๑ ชั่วโมง			

		<p>-เพื่อให้ผู้เรียนอธิบายวิธีการจัด ดอกไม้สดได้</p> <p>-เพื่อให้ผู้เรียนอธิบายวิธีการจัด ดอกไม้สดได้</p> <p>-การจัดพวงหรีดและการจัดหน้าศพ</p> <p>รูปแบบการจัดพวงหรีดและดอกไม้ หน้างานศพ</p> <p>- พวงหรีดวงกลม</p> <p>- พวงหรีดหยดน้ำ</p> <p>การจัดดอกไม้หน้าศพ</p> <p>- การจัดแบบสวนดอกไม้</p> <p>- การจัดแบบน้ำตก</p>	<p>๑. วิทยากรบรรยายให้ความรู้หลักการจัด ดอกไม้สด</p> <p>๒. ผู้เรียนและวิทยากรร่วมสนทนาแลกเปลี่ยน ข้อมูลความคิดเห็น</p> <p>๓. ผู้เรียนศึกษาเพิ่มเติมจากใบความรู้</p> <p>1. วิทยากรบรรยายให้ความรู้ วิธีการจัดดอกไม้สด</p> <p>2. ผู้เรียนและวิทยากรร่วมสนทนาแลกเปลี่ยน ข้อมูลความคิดเห็น</p> <p>3. ผู้เรียนศึกษาเพิ่มเติมจากใบความรู้</p> <p>1. วิทยากรสาธิตการจัดพวงหรีดและการจัด ดอกไม้หน้างานศพ</p> <p>2. ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติการจัดพวงหรีดและการ จัดดอกไม้หน้างานศพ</p> <p>3. วิทยากรแนะนำเทคนิควิธีการจัดพวงหรีด และการจัดดอกไม้หน้างานศพ</p> <p>4. ผู้เรียนศึกษาเพิ่มเติมจากใบความรู้และแหล่งเรียนรู้</p>	<p>๐.๕ ชั่วโมง</p> <p>๐.๕ ชั่วโมง</p> <p>๑ ชั่วโมง</p>	<p>๑๔ ชั่วโมง</p>			
--	--	---	--	--	-------------------	--	--	--

